

Source :

มติชน (ตจว.)

Date : 18 ก.ค. 2561

Page :

6

No:

61229531

ปตท.สผ.ทิ้งแหล่งมอหนาทารา

●ขายหุ้น100%ตามแผนกลยุทธ์ลงทุน

●หันปักธงพื้นที่ยุทธศาสตร์เชี่ยวชาญ

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย (แอสเมอร์คาร์ทีเยร์) พีทีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ.ได้ ลงนามในสัญญาขายแหล่งมอหนาทารา ในสัดส่วน 100% ให้กับบริษัท เจดสโตน เอนเนอร์ยี (อีเกิ้ล) พีทีวาย จำกัด โดยมีมูลค่าการขาย 195 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้นภายในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีการปรับมูลค่าการซื้อขาย เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปจากการดำเนินธุรกิจก่อนที่สัญญาจะมีผลสมบูรณ์ นอกจากนี้ ปตท.สผ.อาจมีการรับรู้มูลค่าการขายเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบ ความสามารถในการผลิต และ

การพัฒนาแหล่งในอนาคต

ทั้งนี้ การซื้อขายดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาขายแหล่งมอหนาทารา รวมถึงต้องได้รับการอนุมัติจาก National Offshore Petroleum Titles Administrator (NOPTA) และ National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้านปิโตรเลียมทางทะเลของประเทศออสเตรเลีย

“การขายสัดส่วนการลงทุนในแหล่งมอหนาทาราเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการลงทุนของ ปตท.สผ. ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในด้านรีไฟกัส คือจะเน้นการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เรามีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพปิโตรเลียมสูง มีต้นทุนและความเสี่ยงต่ำ



สมพร ว่องวุฒิพรชัย

อาทิ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองและสร้างการเติบโตให้กับบริษัทในอนาคต” นายสมพรกล่าว

สำหรับแหล่งมอหนาทาราตั้งอยู่นอกชายฝั่งประเทศออสเตรเลีย มีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ในอัตรา 7,694 บาร์เรล/วัน และปี 2552 เคยเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ต่อมารัฐบาลอินโดนีเซียได้เรียกร้องค่าเสียหาย แต่ ปตท.สผ.ยืนยันผลการศึกษาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในน่านน้ำออสเตรเลียและบริเวณใกล้เคียงน่านน้ำอินโดนีเซีย จากการฟ้องร้องดังกล่าว ปัจจุบันกลุ่ม ปตท.ประกาศระงับการลงทุนใหม่ในอินโดนีเซีย